

*

Số 161-BC/BTGHU

BÁO CÁO
Công tác tuyên giáo quý I
phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2018

Phần thứ nhất

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2018

I. Kết quả đạt được của công tác tuyên giáo

1. Công tác tham mưu, phối hợp thực hiện

1.1. Công tác tham mưu cấp ủy:

Ban Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng Kế hoạch triển khai học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”¹.

Tham mưu cấp ủy 1 công văn², 4 kế hoạch³ trên các lĩnh vực công tác tuyên truyền; giáo dục lý luận chính trị; Chỉ thị 05-CT/TW.

Nhìn chung công tác tham mưu cấp ủy đảm bảo đúng tiến độ, kịp thời theo sự chỉ đạo của cấp trên.

1.2. Công tác phối hợp thực hiện:

Ban Tuyên giáo phối hợp với Văn phòng Huyện ủy tham mưu Kế hoạch tổ chức hội nghị học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII⁴; Phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Dân vận - Tuyên giáo năm 2017 phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Ban đã chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo các ngày Lễ lớn, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan

¹Tổ chức hội nghị trực tuyến cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, xã, Bí thư Đảng ủy Công an, Quân sự, Bí thư các chi bộ trực thuộc Huyện ủy, các đồng chí báo cáo viên cấp huyện, lãnh đạo MTTQVN và các đoàn thể xã, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã tham gia 362/439 đồng chí đạt tỷ lệ 82%. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức quán triệt, triển khai cho cán bộ, đảng viên tham gia 97%.

²Công văn về việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập giáo dục công dân, đạo đức và lịch sử địa phương trên địa bàn huyện.

³Kế hoạch về việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tham nhũng; Kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2018).

⁴Tổ chức 17 Hội nghị với 2.159/2.227 là cán bộ, đảng viên tham gia đạt tỷ lệ 96%.

định hướng, tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018).

2. Kết quả thực hiện công tác chuyên môn

2.1. Công tác tuyên truyền:

* *Công tác hướng dẫn tuyên truyền:* Ban đã định hướng, hướng dẫn cho các ngành liên quan, Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc tuyên truyền kịp thời sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều hình thức đa dạng, phong phú về kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý I như kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và mừng Xuân Mậu Tuất 2018, kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”; kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, 21 năm tái lập tỉnh Bình Phước (01/01/1997 - 01/01/2018), Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), 43 năm Ngày giải phóng Tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2018)... Theo đó, các ngành có liên quan và Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc cụ thể hóa triển khai thực hiện. Nhìn chung, chất lượng tuyên truyền không ngừng được nâng cao, từng bước đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của nhân dân và phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hình thức tuyên truyền đa dạng thông qua hệ thống thông tin đại chúng, hội nghị thông tin thời sự định kỳ, qua sinh hoạt chi bộ, tổ chức đoàn thể.

* *Công tác định hướng tư tưởng trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ và các tổ chức đoàn thể:* Hàng tháng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động xây dựng hướng dẫn sinh hoạt định kỳ cho các chi bộ và các tổ chức đoàn thể giúp cấp ủy chi bộ, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, Đảng viên, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của việc nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt định kỳ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tăng cường sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

* *Công tác thông tin thời sự:* Ban đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, lựa chọn những nội dung mang tính định hướng thông tin để triển khai trong hội nghị thông tin thời sự theo định kỳ 2 tháng/lần. Ban đã ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị thông tin thời sự tháng 03/2018 do đồng chí Trần Văn Thịnh - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì triển khai nội dung tuyên truyền chuyên đề “Giá trị thời đại của tác phẩm Tuyên ngôn Đảng Cộng sản”, định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Ban Tuyên giáo Huyện ủy mời đồng chí Đàm Văn Huyền - HUV - Chính trị viên BCH Quân sự huyện triển khai nội dung kết quả công tác tuyên quân, giao quân và thực hiện chính sách hậu phương quân đội của huyện trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới; mời đ/c Bí thư Huyện đoàn triển khai nội dung tóm tắt truyền thống Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong 87 năm xây dựng và trưởng thành, khái quát đánh giá tình hình hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên của huyện trong thời gian qua, nhấn mạnh những hạn chế, tồn tại, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn trong thời gian tới.

* *Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội:* Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội tiếp tục theo dõi, nắm bắt thông tin, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Nhìn chung ổn định, vui xuân đón tết.

2.2. Công tác giáo dục lý luận chính trị:

a. Về công tác tổ chức học tập và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, đảng viên các chi, đảng bộ trực thuộc. Kết quả cụ thể: Tổ chức được 17 hội nghị triển khai, quán triệt; tổng số có 2.159/2.227 cán bộ, đảng viên tham gia, đạt tỷ lệ 96%. Một số đồng chí cán bộ, đảng viên vắng có lý do: Già yếu, miễn sinh hoạt, đang trong thời gian nghỉ thai sản, đi làm ăn xa không có mặt tại địa phương.

Ban đã tham mưu cho Huyện ủy ban hành Kế hoạch triển khai học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với kết quả 2.190/2.260 đảng viên trong toàn huyện tham gia đạt tỷ lệ 97%.

b. Hoạt động của Trung Tâm Bồi dưỡng chính trị huyện:

Trong quý I năm 2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong huyện xây dựng kế hoạch mở các lớp lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên đang công tác trên địa bàn huyện; tiến hành chuẩn bị giáo án, tài liệu giảng dạy, phân công nhiệm vụ, phụ trách bài giảng, công tác chủ nhiệm, quản lý các lớp bồi dưỡng trong năm 2018 cụ thể cho từng giảng viên, cán bộ, nhân viên cơ quan.

2.3. Công tác biên soạn, giáo dục lịch sử Đảng:

Trong quý I năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã xây dựng công văn hướng dẫn quy trình viết bổ sung và tái bản Lịch sử Đảng bộ xã đối với xã An Khương, Minh Đức, 2 đảng bộ xã đang tiến hành theo tiến độ công việc.

Công tác chỉ đạo, định hướng việc tuyên truyền giáo dục về lịch sử địa phương, lịch sử đấu tranh cách mạng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được quan tâm thực hiện.

2.4. Công tác khoa giáo (Có báo cáo riêng)

Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa giáo của các ngành, địa phương, đơn vị được thực hiện tốt, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Các ngành thuộc khối Khoa giáo đã phối kết hợp với các phòng, ban từ huyện đến cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của cấp trên với chất lượng ngày được nâng cao, góp phần đưa chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, chính sách của Tỉnh vào cuộc sống.

Một số hoạt động của các ngành thuộc khối Khoa giáo như: Giáo dục và đào tạo, lĩnh vực Y tế, Lao động - Thương binh và xã hội, Văn hóa - Thông tin, lĩnh vực môi trường, khoa học - công nghệ đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

2.5. Hoạt động của Ban chỉ đạo 94 huyện (có báo cáo riêng)

Được sự lãnh đạo của Thường trực huyện ủy, Ban chỉ đạo 94 huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội; thường xuyên tổ chức cung cấp thông tin có tính định hướng cho các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể tại địa phương, góp phần tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân vào chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta.

2.6. Triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Có báo cáo riêng)

Trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 84 - KH/HU ngày 26/01/2018 của Huyện ủy về triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở đó, các chi, đảng bộ cụ thể hóa xây dựng kế hoạch để thực hiện; tham mưu Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 85 - KH/HU ngày 26/01/2018 về tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

2.7. Công tác góp ý, thẩm định:

- Thẩm định mẫu pano, băng rôn, tuyên truyền mừng Đảng – mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018, gắn kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018).

- Góp ý cho tài liệu Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tuyên truyền “Tự hào lịch sử Việt Nam” năm 2017.

2.8. Tình hình tiếp nhận, sử dụng 02 cuốn thông tin nội bộ của tỉnh và việc đọc báo, tạp chí của Đảng: Tình hình tiếp nhận và sử dụng 02 cuốn Thông tin nội bộ và Thông tin phục vụ nhân dân được các chi, đảng bộ trong toàn huyện quan tâm và sử dụng tốt trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng.

3. Chế độ họp, báo cáo: Trong quý, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham gia đầy đủ, đúng thời gian các cuộc họp ở các cấp khi nhận được văn bản thuộc thành phần tham dự.

4. Hoạt động của Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc:

Trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc đã tích cực tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và thực hiện các Chỉ

thị, Nghị quyết của Đảng; triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước và những nhiệm vụ khác theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Hạn chế: Thông tin hai chiều có lúc chưa kịp thời, các văn bản báo cáo về Ban Tuyên giáo Huyện ủy còn chậm trễ.

II. Đánh giá, nhận xét

1. Những ưu điểm:

- Ban tuyên giáo Huyện ủy đã kịp thời, chủ động trong công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy nhiều văn bản lãnh đạo chỉ đạo trên các lĩnh vực của Ban; phối hợp, hướng dẫn các đơn vị liên quan và Ban Tuyên giáo cơ sở thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình hành động của Huyện ủy cũng như các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành.

- Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân được quan tâm thực hiện tốt, đảm bảo tham mưu kịp thời cho thường trực huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ huyện.

- Ban Tuyên giáo cơ sở hoạt động tích cực tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Tuyên giáo tại địa phương, đơn vị. Do đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện được nâng cao; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã đi vào cuộc sống.

2. Hạn chế:

Bên cạnh những mặt tích cực, công tác tuyên giáo quý I năm 2018 vẫn còn tồn tại một số hạn chế: Thông tin hai chiều có lúc chưa kịp thời. Các văn bản báo cáo về Ban Tuyên giáo Huyện ủy có lúc còn chậm.

Phần thứ hai

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018

Từ nhiệm vụ cụ thể đã nêu trong Chương trình công tác năm 2018 của Ban, trong quý II năm 2018, Ban tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Công tác tham mưu, phối hợp, thực hiện:

- Tham mưu kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018); ngày Quốc tế lao động 01/5.

- Tham mưu kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 128 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/5/2018).

- Phối hợp báo cáo tình hình hoạt động của Câu lạc bộ “Ông kể cháu nghe” trong 06 tháng đầu năm 2018.

- Tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

- Tham mưu kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt; triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

2. Hoạt động chuyên môn:

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018); ngày Quốc tế lao động 01/5.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2018).

- Tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm công tác tuyên giáo tại Quảng Bình.

- Xây dựng định hướng tư tưởng trong sinh hoạt chi bộ và các tổ chức đoàn thể định kỳ.

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa giáo; Câu lạc bộ “Ông kể cháu nghe”.

- Tổ chức hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2016 - 2018).

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện việc tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ tại các chi, đảng bộ trực thuộc.

- Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy phân công.

Trên đây là báo cáo công tác tuyên giáo quý I năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Thường trực Huyện ủy;
- Các ban xây dựng Đảng;
- Các ngành thuộc khối khoa giáo;
- Phòng Văn hóa - Thông tin;
- Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc;
- Đăng Website Đảng bộ huyện;
- Lưu VT.

TRƯỞNG BAN



Trần Văn Thịnh